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อาจารยพิภพ  วีระพงษ 
 ในอดีตที่ผานมามีงานลักษณะของความรวมมือที่องคกรภายนอกกับกรมสรรพากรทั้ง World 
Bank. IMF ที่มาขอความชวยเหลือจากสํานักงานบัญชี สํานักงานกฎหมาย และเพื่อใหรวบรวมปญหาทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏบิัติเชิงโครงสราง แลวก็สงใหกรมสรรพากร แลวก็คยุกบักระทรวงการคลังอยูเร่ือยๆ ปรากฏ
วาในอดีตความชวยเหลือขอมูลตางๆ ที่ใหหายไปหมด และก็ไมเคยกลบัมาแมกระทั่งในยุคที่อธิบดี
กรมสรรพากรเปนนักเศรษฐศาสตรตัวยง กค็ือปลัดปจจุบนันะครับ และรัฐบาลมีเสียงสวนใหญในสภาเนีย่
การแกไขประมวลรัษฎากรสามารถทําไดงายๆ ก็ไมทํากนั จนถึงปจจุบันปญหาโครงสรางตางๆ ของ
ประมวลรัษฎากร ปญหาตางๆ เนี่ยกย็ังคงอยู paper  ตางๆ สูญเปลาหมด ในวนันี้โครงการที่มีกรมสรรพากร
เขามารวมดวยก็หวังวา study  ทั้งหมดไมไดสูญเปลาไปทั้งหมด 
 เมื่อไมนานมานี้มีโครงการของกรมเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงาน จฬุาฯ กเ็ขาไปเกี่ยวซ่ึงเคา
ตองการปฏิรูปกฎหมายปโตรเลียม ขณะเดยีวกันเคาตองการดู overview กฎหมายภาษีเงินไดปโตรเลียมดวย 
ภาษีเงนิไดปโตรเลียมนั้นรัฐจัดเก็บแทบจะใกลเคียงกับภาษีเงินไดนิติบคุคล ขณะที่ผูเสียภาษแีค 10 กวาราย
เทานั้น เพราะฉะนั้นมนัเปนแหลงเงินไดทีใ่หญมากของประเทศ  การพูดคุยหารือทางกรมก็สงตัวแทนเขาไป
จากทั้ง LTO ซ่ึงเปนบุคคลที่ดูแลกลุมปโตรเลียมโดยตรงเพราะพวกนี้เคาเงินเยอะ มีตัวแทนของนักกฎหมาย
ไป ปญหานึงที่ผมเห็นคือพอมีคนจาก LTO เขาไปการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยอุปสรรคอันนึงคือวาหากมี
ผลกระทบตอเม็ดเงินของทางราชการก็ไมอยากแกไข เพราะฉะนัน้เทากับวาโครงการปฏิรูปกฎหมายตางๆ 
ไมไดมุงถึงความเหมาะสมในเชิงของโครงสรางที่แทจริงแตไปมุงถึงเม็ดเงิน ส่ิงนั้นกําลังส่ือวาวันนี้หาก
โครงการรวมมือกันระหวางจุฬาฯ กับกรมสรรพากร ทางกรมสรรพากรตั้งเปาหมายไววาหามกระทบเม็ด
เงินอยางนีจ้ะลําบากเพราะการแกไขกฎหมายตองทําดวยความเปนกลาง ไมมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของถา
คนที่แกมี conflict of interest การแกปญหาก็ยาก สรุปวาปญหาที่เกี่ยวกบัโครงการมีสามปญหาใหญๆ  ไดแก 
 ประเด็นท่ี 1  ปญหาโครงสรางของประมวลรัษฎากร  ปญหาทางทฤษฎีคือโครงสรางของกฎหมาย 
ซ่ึงเปนปญหาที่คอนขางใหญและก็เปนอุปสรรคเชิงนโยบายโดยแท เชน เร่ืองหุนปนผลที่เราจัดเกบ็ภาษีมา
ทันที บริษัทกไ็มไดรวยข้ึนตวัเราก็ไมไดรวยข้ึนทําไมไปเก็บภาษีทนัที หรือเร่ืองภาษจีากการลดทุนซึ่ง
ปญหาคอนขางรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปรับโครงสรางบริษัท บริษัทลดเงินคนืทุนผูถือหุนเทากับเงิน
ลงทุนแตผูถือหุนตองเสียภาษีเพราะบริษทัมีกําไร และภาษีตัวนัน้ไมเรียกวาเงนิปนผลทั้งๆ ที่หาวาเสมือน
จายจากเงินสํารองหรือเงินกาํไรสะสมแตเราไมเรียกวาเงนิปนผลเพราะเปนเงินไดตามมาตรา 40 เราไปสราง
กฎหมายมาตางหาก เมื่อไมไดเปนเงนิปนผลยอมไมไดสิทธิยกเวนภาษ ีเกิดความซ้ําซอนเชิงเศรษฐศาสตร



บริษัทเสียภาษ ีผูถือหุนเสียซํ้า ทําใหมันลดโอกาสความนาจะลงทุนในประเทศเพราะปญหาความซ้ําซอน 
หรือปญหาควบรวมกิจการในอดีตปญหาเยอะ การควบรวมกิจการไมสามารถเอามาใชกับการควบรวม
กิจการกับบางสวนไดอีกตอไป เพราะกฎหมายการควบรวมกิจการบางสวนยกเลิกไปแปลวาใครกต็ามจะ
ควบรวมกจิการตองควบรวมทั้งหมดจะโอนบางสวนแบบเมื่อกอนไมได นี่เปนปญหาโครงสรางหนี้ที่ตอง
วิเคราะหกันหรือในเรื่องนโยบายของสามภีรรยาที่ใหยืน่แบบรวมกนัแตวาเราใชตารางทายประมวลตาราง
เดียวกันเหมือนเปนคนโสด ขณะที่ตางประเทศการบังคบัใหสามีภรรยารวมยื่นไมใชเร่ืองแปลกเพราะเคา
กลัวการเลี่ยงภาษี ฝร่ังเคามีสองตารางนะครับแตเวลาเรา copy เรา copy คร่ึงเดียวเสมอทุกอยางมันก็เพี้ยนไป
หมดเพราะฉะนั้นถาตองการใหรวมยื่นตองมีตารางที่สองมิฉะนั้นอัตราภาษีมันกาวหนามากไปใครก็ตามที่
จะทําหนาที่เปนผูเสียภาษีที่ดจีะเจ็บตัวเสมอ เพราะโครงสรางของเราเปนโครงสรางที่มีปญหาเพราะฉะนัน้
การแกปญหาทุกทานตองทาํใจอยางนึงวา ระบบภาษีทีด่กีับระบบภาษทีี่ทําใหเราเก็บเงินไดเยอะๆ เนี่ย 
อาจจะตางกัน แตอยาไปมองเรื่องเม็ดเงิน เพราะระบบภาษีที่ดี จําเปนตองเปนธรรม เปนกลาง อยาไปมอง
ระยะสั้น ระบบภาษีที่ดไีมใชแควาผูเสียภาษีไมโกงรัฐ แตรัฐตองไมโกงภาษีดวยจึงจะเปนการบริหารที่
ถูกตอง ปญหาก็คือวานโยบายของรัฐเนี่ยควรจะอยูตอหรือไม นี่เปนปญหาโครงสรางซึ่งอาจตองการคนทํา
เศรษฐศาสตรเขามานั่งคิด ขณะเดียวกนัปญหาเชิงปฏิบัติอาจจะแกงายหนอยสําหรบัคนที่ทํากฎหมาย
ทางดานบัญชหีรืออาจจะมีสวนรวมซึ่งใหตัวอยางไดงายๆ ทานก็อาจจะ list มาและใหไอเดยีกับคณะทํางาน
ไป 
 ประเด็นท่ี 2  ปญหาขอกฎหมายในทางปฏบิัติแลวก็อุทธรณกันไปสูชั้นศาล  คือ การบริหารภาษี
อยางที่อาจารยทรงเดชพูดมาคือวา เปนไปไดมั้ยที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเนี่ยจะเปนองคกรกลาง ก็
อาจจะเปนปญหาวาควรจะเปนหรือไม เพราะเราก็มีศาลเปนองคกรกลางอยูแลว คณะกรรมการมี
วัตถุประสงคเพื่ออะไร เพื่อกลั่นกรองงานของกรมสรรพากรเองก็คงตองเขาขางกรมสรรพากรตองคิดกันวา
ในเชิงของกฎหมายมหาชนบทบาทของคณะกรรมการเปนอยางไร 
 ประเด็นท่ี 3  ปญหาในเชงิของการบริหารระบบภาษีอากรซึ่งเปนปญหาของกรมสรรพากรเอง  
จริงๆ แลวคําวนิิจฉัยของกรมสรรพากรเปนสิ่งที่คอนขางมีประโยชน กรมสรรพากรเองก็ควรตองมาดูวา
สามารถสรางหลักการอะไรที่มีความเปนธรรมหรือเปนกลางแลวก็ใชเปนแนวปฏิบัตไิดดยีิ่งขึ้น อยางใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 20 ปที่แลวใครก็ตามขออะไรกรมสรรพากรตองจายเงินกําหนดไววาเสียเทาไหร คํา
วินิจฉยัที่ออกมาผูกพันกรมสรรพากรกับผูเสียภาษีรายนั้นๆ เสมอ ถือวาเปนหนาทีข่องกรมสรรพากรที่
จะตองตอบขอหารือ ทั้งนี้กรมสรรพากรยิ่งเปดเผยตวัเองใหโปรงใสเทาไหรในการตีความ ผูเสียภาษียิ่งให
ความรวมมือในการเสียภาษมีากขึ้นเทานัน้ คือมองการลงทุนระยะยาวซึง่ของเราคําวินจิฉัยตอบขอหารือ
อาจจะมีปญหาวาไมคอยผูกพัน ทะเลาะกนัเองระหวางสํานักกฎหมายกับสํานักตรวจสอบ เพราะฉะนั้นเชิง
การบริหารภาษีทางกรมสรรพากรสามารถมองตัวเองไดเหมือนกนั มีคนเคยเสนอมาเปนขาวตามหนา
หนังสือพิมพคงจะจําไดมีคนเสนอวาใหสํานักกฎหมายทีท่ําเรื่องคําวินิจฉัยแยกตวัออกมาจากกรมสรรพากร
แลวใหกรมสรรพากรมีหนาที่แคจัดเก็บ แตเมื่อพิจารณาประเทศสหรัฐอเมริกาใหญกวาเราทําไม internal 



revenue service ยังรวมทั้งคําวินิจฉยัและเกบ็ภาษีเลยไมมปีญหาอะไร แตถึงเวลามันมจีริงๆ ขอหารือที่
เอกชนขอเขาไปบางครั้งมันกย็ากกเ็รียกมาประชุมกัน LTO ขอไปนั่งฟงดวยก็แยงไมบอกไมไดหรอกถา
ตัดสินแบบนีเ้ก็บเงินไมได ผลสรุปคําวินิฉัยออกมาบอกวาตองเก็บเงนิโดยไมไดมองความถูกตองอยางเปน
ธรรม หลักการภาษีคือตองบริหารภาษีดวยคุณธรรมไมโกงเอกชน ทกุวันนี้ธุรกรรมอิเล็กโทรนิคมีมาตั้ง ถา
จับผิดบริษัทนงึจุดความรับผิดเกิดคือจดุรับเงินมีใครออกใบกํากับภาษทีางอากาศไดมั้ยครับ แลวใคร
อยากจะออกใครใชซิมพวก pre paid แลวจะรูไดยังไงจะออกที่ไหน สงที่ไหน ปญหาเหลานี้เปนปญหาดาน
นโยบายจริงๆ ที่เราตองยอมรับวาอะไรสมควรอะไรไมสมควรที่จะดําเนินตอไป ผมหวังวาโครงการ
แกปญหาเนี่ยคงจะเปดหองเล็กๆ และเปนความรวมมือกนัที่แทจริงระหวางจฬุาฯ ซ่ึงอาจจะประกอบไปดวย
นักวิชาการที่แทจริง หรือสายเอกชนแลวรัฐเองก็คือกรมสรรพากรก็หวงัวาจะเปดใจคยุกัน ระบบภาษีที่ดีคือ
เอกชนตองไมโกงรัฐและรัฐตองไมโกงเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


